

Số: 55 /CV-THPT KA

Thị xã Kỳ Anh, ngày 10 tháng 5 năm 2022

GIẢI TRÌNH
Về một số vấn đề thắc mắc ở cổng thông tin điện tử QG

Kính gửi: Ban Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh;
Thanh tra sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

Năm học 2021-2022, là năm tình hình đại dịch Covid -19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, điều kiện kinh tế người dân, gây ra nhiều khó khăn trong tổ chức dạy và học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung trong đó có trường THPT Kỳ Anh. Với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường, sự đồng lòng, trách nhiệm của CBGV, sự thống nhất cao trong Đảng ủy, BGH nhà trường nên tới thời điểm này, Trường THPT Kỳ Anh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: nâng cao chất lượng mũi nhọn, thi HSG quốc gia lĩnh vực KHKT, HSG tỉnh, xây dựng CSVC, tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch sẽ... từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học. Đứng trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt ảnh hưởng đến thu nhập, mức sống của người dân, nhà trường đã hạn chế việc huy động đóng góp từ phụ huynh học sinh.

Vừa qua trường THPT Kỳ Anh nhận được thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh yêu cầu về giải trình thông tin của người dân đăng trên Cổng thông tin dịch vụ trực tuyến quốc gia (TTDVTTQG) về một số khoản thu trong năm học 2021-2022 và tình trạng về cơ sở vật chất của trường THPT Kỳ Anh. Nhà trường xin cảm ơn những thông tin đã được đưa lên cổng TTDVTTQG và báo cáo, giải trình như sau:

1. Về việc công dân phản ánh thu hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT 100.000đ/em

Trong buổi họp với thường trực hội CMHS khối 12 của nhà trường vào ngày 10/4/2022, Ban thường trực hội CMHS có đề xuất vận động từ CMHS để hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp năm 2022 để chi hỗ trợ tiền ăn ở, đi lại cho các em học sinh khối 12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở xa địa điểm thi trong mấy ngày thi, chi hỗ trợ



tiền nước uống cho học sinh trong những ngày thi ... Nội dung này nhà trường đã đề nghị Ban thường trực hội CMHS triển khai trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh học sinh, tuyệt đối không ép buộc, căn cứ nội dung chi trên cơ sở tiết kiệm chi, hạn chế việc huy động đóng góp từ phụ huynh học sinh, việc thu, chi các khoản quyền góp tự nguyện phải công khai, minh bạch, rõ ràng.

2. Việc công dân phản ánh nộp 100.000đ/em (học sinh khối 12) để mua máy tính.

Trong những năm qua nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp để nâng cấp, bổ sung CSVC và trang thiết bị của nhà trường, tuy nhiên so với quy định về tiêu chuẩn CSVC và trang thiết bị của Bộ GDĐT ban hành thì một số hạng mục vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, một số đã xuống cấp, hư hỏng; bên cạnh đó do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác xã hội hóa giáo dục gặp nhiều khó khăn, việc huy động đóng góp từ cha mẹ học sinh không đáng kể. Cùng chia sẻ những khó khăn với nhà trường, trong cuộc họp với Ban thường trực hội CMHS khối 12 của nhà trường, Ban thường trực hội CMHS khối 12 có đề xuất với nhà trường triển khai huy động các tổ chức, cá nhân trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện để mua máy tính, tặng nhà trường xây dựng thư viện điện tử phục vụ việc khai thác, tìm kiếm tài liệu, học liệu cho giáo viên và học sinh đáp ứng trước sự phát triển CNTT, kỷ nguyên số với lý do đây là món quà chung của khối 12 kỷ niệm trước khi ra trường. Trước sự đề xuất của Ban thường trực hội CMHS khối 12, nhà trường đã đề nghị Ban thường trực hội CMHS kêu gọi các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện.

3. Mỗi lớp hỗ trợ 1.000.000đ (một triệu đồng) cho học sinh yếu kém học thêm

Trong những năm qua, để nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp THPT, ban chuyên môn nhà trường tập trung các em nằm trong lớp yếu, để phân lớp kèm thêm cho các em, gồm các môn Toán, Văn, Anh, nhóm thi tổ hợp KHTN, thi tổ hợp KHXH. Số học sinh này chỉ tham gia học chính khóa, phần đa là học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc gia đình thiếu quan tâm, hoặc học sinh có ý thức rèn luyện còn hạn chế. Các em này nằm trong diện nguy cơ trượt tốt nghiệp rất cao. Sau khi rà soát số học sinh này, nhà trường đã chia mỗi lớp từ 20-25 em, và phân công

nhóm GV hướng dẫn, mỗi buổi dạy có 5-6 học sinh/lớp, mục đích là kèm trực tiếp từng em, GV dạy các buổi này là hoàn toàn tự nguyện, miễn phí.

Nhà trường đã trao đổi với Ban thường trực hội CMHS, mặc dù các tiết học đều miễn phí nhưng để nâng cao chất lượng các buổi dạy các giáo viên cũng phải chuẩn bị photo tài liệu cho học sinh, văn phòng phẩm phục vụ dạy học ... bên cạnh đó kinh phí của nhà trường còn hạn hẹp. Qua trao đổi của nhà trường, Ban thường trực hội CMHS nhà trường đã có đề xuất vận động các lớp hỗ trợ một phần kinh phí như tiền photo tài liệu cho học sinh, văn phòng phẩm phục vụ dạy học, tiền mua nước uống cho giáo viên và học sinh đối với các lớp có tổ chức kèm những học sinh có kết quả học tập còn yếu. Nhà trường đã đề nghị Ban thường trực hội CMHS thực hiện vận động trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện, nội dung này phối hợp ban chuyên môn của nhà trường, căn cứ nội dung chi để tiết kiệm chi đến mức có thể, hạn chế việc vận động đóng góp từ phụ huynh học sinh.

4. Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh xuống cấp nghiêm trọng: Công trình vệ sinh (cũ) đã xây dựng trên 15 năm nên một số hạng mục đã xuống cấp, nhưng nhà trường đã thuê dọn vệ sinh hàng ngày nên vẫn đảm bảo vệ sinh chung. Đánh giá được thực trạng nhà vệ sinh đã cũ, tháng 10/2021, BGH đã quyết định xây nhà vệ sinh mới cho học sinh (kinh phí gần 1 tỷ đồng), nguồn từ xã hội hóa và tiết kiệm chi của nhà trường. Công trình vừa xây xong, bàn giao vào ngày 5/5/2022 và đã đưa vào sử dụng. (hiện nay công trình vệ sinh cũ tạm dừng sử dụng).

5. Lớp học cũ, xuống cấp, bàn ghế không đạt chất lượng

Nhà trường hiện có 3 dãy nhà cao tầng (45 lớp học) đều đảm bảo kiên cố, chất lượng, đã được tu sửa và cải tạo thường xuyên nên vẫn đảm bảo chất lượng dạy và học. (đánh giá qua các đợt kiểm tra của trường, sở, của Thanh tra tỉnh). Phòng học đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, thoáng, rộng luôn đủ ánh sáng, quạt. Tuy nhiên quá trình sử dụng do học sinh tuổi hiếu động nên có gây ra một vài chỗ nứt vỡ nhỏ, mà nhà trường chưa kịp phát hiện để tu sửa.

